



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๗๐๙

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ รวม ๖ ข่าวกว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย)

ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๑ เมษายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทมร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๓	bangkokbiznews	- นายเกรียงยศ สุดลาภา รพ.กทม. พร้อมด้วยนายชาติรี วัฒนเขจร รพ.กทม. นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในการนี้ได้ร่วมรับเสด็จในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทั้งนี้ เนื่องจากวันที่ ๓๑ มี.ค. ถือเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทางราชการจึงได้จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เป็นประจำทุกปี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชชนิตดาราม กรุงเทพฯ	<u>ด้านบวก</u> - แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ด้วยการจัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันที่ ๓๑ มีนาคม	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒	กทม.เดินหน้าฟื้นฟูคลองแสนแสบ	แนวหน้า ข่าวสด เดลินิวส์ naewna thainews khaosod innews	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ พื้นที่เขตวัฒนา พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากชุมชนว่า จากที่ กทม.ได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้พัฒนาคลองแสนแสบ ซึ่งมีการดำเนินงานหลายส่วน ได้แก่ การจัดการไม่ให้เกิดน้ำเสียลงคลองแสนแสบ ซึ่งต้องบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงคลอง การปรับปรุงมิเตอร์ริมฝั่งคลองตามแนวคลองแสนแสบในส่วนที่ กทม.รับผิดชอบความยาวประมาณ ๔๐-๕๐ กม. โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาภูมิทัศน์ชุมชนริม ๒ ฝั่งคลอง ซึ่ง กทม.ได้ดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการในหลายด้านไปพร้อมกัน - ปัจจุบัน กทม.ได้ดำเนินการในส่วนของการปล่อยน้ำเสียลงคลอง โดยสำนักงานเขตได้ลงพื้นที่สำรวจและให้คำแนะนำผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้านในการจัดทำระบบบำบัดก่อนปล่อยน้ำเสียลงคลอง รวมถึงการพัฒนาในคลองแสนแสบ ปัจจุบัน กทม.มีโรงบำบัดน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพฯ ครอบคลุม ๒๑ เขต และสำนักงานการระบายน้ำมีแผนก่อสร้างโรงบำบัด	<u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนแผนพัฒนากรุงเทพฯ ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” มีเป้าหมายให้กรุงเทพฯ ปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการวางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ - จัดทำแผนพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบให้มีความสะอาด สวยงาม รวมทั้งมีทัศนียภาพที่สวยงาม	- สำนักงานการระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ พร้อมรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาและดูแลคลองแสนแสบให้สะอาด สวยงามอย่างยั่งยืน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>น้ำเสียให้ครอบคลุมครบทั้ง ๕๐ เขตต่อไป</p> <p>- ส่วนการพัฒนาริมฝั่งคลอง กทม.ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนในพื้นที่ เช่น เขตวัฒนา โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนสุขเห่าบ้านดอน พัฒนาพื้นที่ริมคลองที่รกร้างให้มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ยังพบจุดที่ยังไม่เป็นระเบียบ ซึ่งสำนักงานเขตจะลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนและเร่งซ่อมแซมกำแพงเขื่อนที่ชำรุดให้มีสภาพดี รวมถึงประดับต้นไม้เพิ่มเติมให้สวยงามยิ่งขึ้น</p> <p>- คลองแสนแสบในพื้นที่กรุงเทพฯ มีความยาวประมาณ ๕๐ กม. มี ๒๑ เขตร่วมดูแล ทั้งนี้ กทม.มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดูแลฟื้นฟูคลองแสนแสบ ซึ่งมีการประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓- ๒๕๖๘)</p>		
๓	<p>กทม.จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวไทย สืบสานประเพณีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์</p>	<p>innews, fm๙๑bkk, twitter.com/fm๙๑trafficpro</p>	<p>- นางวัลยา วัฒนรัตน์ รป.กทม. กล่าวในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๖๔ ว่า ประเทศไทยอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๖๔ ครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดี เนื่องจากการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ สมาชิกในครอบครัวได้แสดงความรัก ความห่วงใย ความเอื้ออาทรต่อกัน และกระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว รวมทั้งได้ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ นอกจากนี้ ภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนและสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งถือเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยได้รับความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้าโลตัส สุขุมวิท ๕๐ (โลตัส อ่อนนุช) เอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์ ๖๔ เขตคลองเตย ในระหว่างวันที่ ๓๑ มี.ค. - ๔ เม.ย. ๖๔ โดยมีกิจกรรมหลากหลายในบรรยากาศงานวัด อาทิ สรงน้ำพระประจำวันเกิด รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินพื้นบ้าน จำหน่ายของฝากและของขวัญสินค้า OTOP จากแหล่งชุมชนของกรุงเทพฯ อาหารอร่อยสูตรเด็ดร้านดังของกรุงเทพฯ เป็นต้น</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- สืบสานประเพณีเทศกาลสงกรานต์อันดีงามของไทย ส่งเสริมความรักและความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมงานเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชน ปฏิบัติตามประกาศ กทม. และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด</p>
๔	<p>กทม.แจ้งเตือนกลุ่มเสี่ยง</p>	<p>siamrath. matichon, js๑๐๐, msn, naewna,</p>	<p>- นายชินทร์ ศิรินาค รป.กทม. กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ บริเวณตลาดในพื้นที่เขตบางแค กทม.ได้ร่วมกับสถาบันป้องกัน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ประสานความร่วมมือกับ</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ สำนักอนามัย สำนักงานเขตและ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	โควิด-๑๙ บางแค รับวัคซีน เข็มที่สอง ๗ - ๑๒ เม.ย.นี้	bangkokbiznews innews mgronline fm๙๑bkk tnnthailand twitter.com/fm๙๑trafficpro twitter.com/Matichon Online twitter.com/siamrath_ online	ควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาด และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ซิโนแวค (Sinovac) เข็มที่ ๑ ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงบริเวณตลาดบางแค เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ มี.ค.๖๔ ที่ตลาดศิริเศรษฐนันท์ (ตลาดบางแค) และวันที่ ๒๐ - ๒๒ มี.ค.๖๔ ที่วัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ (ด้านหลังตลาดบางแค) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ได้รับการป้องกันโรคโควิด-๑๙ เต็มประสิทธิภาพ จึงขอให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ ที่หน่วยฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ณ วัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๒ เม.ย.๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยนำไปฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารซึ่งทางราชการออกให้ไปยืนยันตัวตน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เขตบางแค	สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เขตบางแคและเชิญชวนให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปรับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ ตามวันเวลาที่กำหนด
๕	เร่งเดินหน้า จัดระเบียบ สายสื่อสาร แนวถนน เจริญสุขวิวงศ์	ไทยรัฐ	- นายประพาส เหลืองศิรินภา ผอ.สำนักงานการจราจรและขนส่ง (สจส.) กล่าวว่า การจัดระเบียบสายสื่อสารในแนว ถ.เจริญสุขวิวงศ์ จากแยกบรมราชชนนี - สะพานคลองมอญ เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตบางกอกน้อย และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ในการมัดรวมสายและร้อยสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานออก ซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ ๒๐ คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.๖๔ นอกจากนี้ ได้นำสายสื่อสารของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตลอดแนว ถ.เจริญสุขวิวงศ์ ลงใต้ดินเรียบร้อยแล้ว ส่วนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้มอบหมายให้บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ ปัจจุบันได้ก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินแล้วเสร็จ ๗ กม. และอนุญาตให้บริษัทใช้พื้นที่ใต้ทางเท้าก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินอีก ๓๐ กม. จำนวน ๑๖ เส้นทาง คาดจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือน พ.ค.๖๔	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือ จัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทัศนียภาพของเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	- สำนักงานการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
๖	ศบค.เตือน ประชาชน ปฏิบัติตาม มาตรการ ป้องกัน โควิด -๑๙ อย่างเคร่งครัด หลังพบผู้ติดเชื้อ	naewna siamrath thaiptost thainews	- พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หรือ ศบค.กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ได้หารือกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่ จ.สมุทรปราการ โดยผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นหญิงอายุ ๒๘ ปี จากการสอบสวนโรคพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ๕ ราย โดย ๑ ใน ๕ ราย เป็นหญิงอายุ ๒๕ ปี ซึ่งผู้ติดเชื้อรายที่ ๒ นี้ได้ไปสัมผัสคนรอบตัว และคนในครอบครัว ทำให้มีผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง โดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ๖ ราย นอกจากนี้ ผู้ติดเชื้อรายแรกยังแพร่เชื้อไปติดสามีและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเพื่อนร่วมงานยังได้แพร่เชื้อไปยังน้องสาวและบุตรชายอายุ ๑ ปี ๗ เดือน รวมถึงพี่เลี้ยงเด็ก	<u>ด้านบวก</u> - สร้างความตระหนักและเน้นย้ำให้ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขลักษณะส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด	- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขลักษณะส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ในประเทศ ส่วนใหญ่ติดจาก ครอบครัว		ปรากฏการณ์การนำเชื้อไปแพร่คนใกล้ตัวและครอบครัวลักษณะนี้เริ่มเห็นต่อเนื่อง เช่นเดียวกับที่สถานกักกันตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) บางเขน ที่ก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน เบื้องต้นมีตำรวจติดเชื้อ ๓ นาย และบุคลากรของศูนย์ศบค.ชุดเล็ก จึงมีความเป็นห่วงและได้ทบทวนแผนกระจายวัคซีน โดยจะกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ไปให้บุคลากรที่มีความเสี่ยงสูงเหล่านี้ รวมถึง อสม. และบุคลากรด่านหน้า จากเดิมมีการกระจายครอบคลุม ๒๒ จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเศรษฐกิจ จังหวัดท่องเที่ยว จังหวัดแนวชายแดน โดยจะกระจายครอบคลุมไป ๕๒ จังหวัด ทั้งจังหวัดขนาดเล็ก จังหวัดขนาดใหญ่ และจังหวัดขนาดใหญ่พิเศษ ส่วนวัคซีนล็อตใหญ่จะกระจายให้ครบ ๗๗ จังหวัด ในเดือน มิ.ย.๖๔		ของโรคโควิด-๑๙ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือของประชาชนในการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมโรค

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์